

Số: /SXD-QLN

Bình Phước, ngày tháng 10 năm 2024

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị  
của cử tri sau kỳ họp thứ  
15, HĐND tỉnh khóa X.

Kính gửi:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện công văn số 4102/UBND-TH ngày 08/10/2024 của UBND tỉnh về việc khẩn trương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X. Qua rà soát, Sở Xây dựng trả lời nội dung ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

1. Cử tri Lê Quang Diễm, khu phố 5, phường Tiến Thành phản ánh: “Thời gian vừa qua, tình trạng nước máy cung cấp cho sinh hoạt của người dân trên địa bàn thành phố Đồng Xoài bị gián đoạn thường xuyên, ảnh hưởng sinh hoạt và sức khỏe của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra hệ thống cung cấp nước, khắc phục tình trạng nước bẩn, đảm bảo cung cấp nước sạch cho sinh hoạt của người dân”.

Thời gian qua, người dân trong khu vực thành phố Đồng Xoài đã nhiều lần phản ánh về chất lượng nước sinh hoạt do Công ty Cổ phần cấp thoát nước Bình Phước (Công ty) cung cấp là không đảm bảo chất lượng như nước đục, đổi màu, cặn đen... Từ nội dung phản ánh trên, Sở Xây dựng đã phối hợp cùng UBND thành phố Đồng Xoài và các sở, ngành có liên quan đi kiểm tra công trình Nhà máy cấp nước Đồng Xoài. Sau kiểm tra, UBND thành phố Đồng Xoài cùng các Sở, ngành đã yêu cầu Công ty khẩn trương khắc phục sự cố và đảm bảo chất lượng nước sinh hoạt sau khi xử lý. Sở Xây dựng đã có văn bản số 778/SXD-QLN ngày 27/3/2024 yêu cầu Công ty khắc phục sự cố tại NMN Đồng Xoài và mạng lưới cấp nước.

Sau đó, ngày 04/4/2024 Công ty đã phối hợp với Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 thực hiện xét nghiệm 99 chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt theo QCVN 01-1:2018/BYT với 03 mẫu xét nghiệm (01 mẫu tại NMN Đồng Xoài và 02 mẫu tại phường Tiến Thành). Ngày 15/5/2024, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cử đoàn kiểm tra chất lượng nước sạch sinh hoạt của NMN Đồng Xoài. Theo báo cáo của Công ty tại Báo cáo số 214/BC-BPW ngày 15/4/2024, văn bản số 498/CV-BPW ngày 11/9/2024 thì kết quả ngoại kiểm chất lượng nước sạch của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh và kết quả xét nghiệm của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 đều đạt tiêu chuẩn theo quy định và Công ty cũng đã thực hiện công bố thông tin trên Website: <http://bpwaco.com.vn/>.

Tuy nhiên, Công ty cho biết trong quá trình thay đổi máy bơm tại NMN Đồng Xoài vào ngày 29/8/2024, hệ thống cấp nước bị xáo trộn nước trong tuyến ống truyền tải làm cho nước bị đục, có cặn. Ngay sau đó, Công ty đã khẩn trương xả toàn bộ nước đục cặn ở những khu vực bị ảnh hưởng, đến cuối ngày 30/8/2024 cơ bản nước đã ổn định và việc kiểm tra, xử lý vẫn được tiếp tục thực hiện hàng ngày. Nguyên nhân là do tuyến ống truyền tải D710 và D630 từ NMN Đồng Xoài đến ngã tư Đồng Xoài cấp nước cho thành phố Đồng Xoài chỉ có 01 tuyến duy nhất nên thời điểm này Công ty chưa súc rửa toàn bộ đường ống này mà chỉ xả cặn nên chưa khắc phục triệt để. Công ty đã đề xuất các giải pháp để khắc phục như sau: (1) Tiếp tục rà soát, đầu tư thêm máy móc, thiết bị để vận hành nhà máy và mạng lưới cấp nước, (2) Duy trì súc xả các tuyến ống thường xuyên để hạn chế cặn, (3) Xây dựng thêm bể chứa nước sạch, (4) Đầu tư thêm một tuyến ống truyền tải nước sạch từ NMN Đồng Xoài về thành phố Đồng Xoài.

Để kiểm tra, kiểm soát chất lượng nước của nhà máy nước Đồng Xoài và mạng lưới đường ống cấp nước theo quy định, Sở Xây dựng cũng đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tại văn bản số 2909/SXD-QLN ngày 03/10/2024. Do đó, sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Sở Y tế, UBND thành phố Đồng Xoài và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát chất lượng nước sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Đồng Xoài và có báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh Công ty khắc phục triệt để tình trạng nước bị đục, cặn để bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch an toàn, liên tục cho người dân.

Sau khi có kết quả kiểm tra, Sở Xây dựng kính đề nghị UBND tỉnh giao Sở Y tế (*là cơ quan có thẩm quyền trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch của đơn vị cấp nước theo quy định tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế*) chủ trì thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch của Công ty CP cấp thoát nước Bình Phước và các đơn vị cấp nước khác trên địa bàn tỉnh, đồng thời xem xét trả lời cho cử tri Lê Quang Diễm các vấn đề liên quan đến chất lượng nước sạch.

Sở Xây dựng kính chuyển nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri nêu trên đến Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND tỉnh xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, P.QLN&TTBĐS<sub>(Th)</sub>.

**GIÁM ĐỐC**

**Võ Tất Dũng**